

## “LESS PLASTIC” - SÁNG TẠO VÌ MỘT QUẢNG BÌNH XANH

LÊ TÂM

Tỉnh đoàn Quảng Bình

Những ngày cuối năm 2018, tin vui đến với học sinh Quảng Bình khi dự án “Less Plastic” của nhóm Green Minds - Trường Trung học cơ sở Đồng Phú, thành phố Đồng Hới được trao giải Nhất tại Cuộc thi Sáng tạo xanh lần thứ 2 - Cuộc thi ý tưởng sáng kiến, mô hình sáng tạo về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. “Less Plastic” không đơn thuần là dự án kêu gọi bảo vệ môi trường bằng việc hạn chế sử dụng túi nilon mà còn là câu chuyện của những bạn trẻ thế hệ 10X đang cần mẫn mỗi ngày để khẳng định ý thức, trách nhiệm của mình với môi trường, với xã hội.

Dự án Less Plastic được nhóm Green Minds gồm 3 em học sinh lớp 8 Nguyễn Khánh Chi, Nguyễn Kiều Ly, Trần Hoàng Bảo Khanh - Trường Trung học cơ sở Đồng Phú khởi động từ tháng 5 năm 2018. “Mỗi năm có khoảng hơn 31,4 tỉ túi ni lon bị thải ra nhưng chỉ có khoảng 17% trong số này được tái sử dụng, và các loại túi nhựa có thể mất 500-1.000 năm mới có thể tự phân hủy. Những con số về rác thải nhựa khiến chúng em hoang mang và quyết tâm phải cùng nhau làm một việc gì đó” - Khánh Chi cho biết. Được sự hỗ trợ và hướng dẫn của cô giáo Trần Thị Nguyên, nhóm đã lên ý tưởng và thực hiện dự án với mục đích kêu gọi mọi người nói không với bao nilon và các vật nhựa gây ô nhiễm môi trường khác. Dự án thực hiện việc tái chế rác thải, tăng cường thói quen sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường để thay thế cho nilon, từ đó trang bị những kiến thức cơ bản và



Nhóm Green Minds được trao giải Nhất tại Cuộc thi Sáng tạo xanh lần thứ 2

Ảnh: L.T

hướng đến những hành động giảm nhẹ ô nhiễm môi trường bằng những việc làm nhỏ nhất.

Hoạt động đầu tiên là buổi ngoại khóa mang tên “For a plastic-free world” (cho một thế giới không vật dụng nhựa) được nhóm tổ chức tại công viên Đồng Mỹ - một không gian xanh trong lòng thành phố. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm, tham gia sôi nổi của rất đông các bạn học sinh, phụ huynh và khách tham quan. Với mục tiêu lan tỏa dự án ra cộng đồng, các bạn trẻ đã tự mày mò lên phương án, tổ chức huy động kinh phí và cùng nhau chọn địa điểm, xây dựng kịch bản sao cho chương trình gần gũi nhất để tiếp cận, lôi cuốn nhiều người tham gia. “For a plastic-free world” bắt đầu bằng phần thi tìm hiểu về tác hại của bao nilon đối với môi trường, các cách thức thay thế túi nilon trong sinh hoạt... Bên cạnh những câu chuyện, những kiến thức về môi trường xoay quanh tác hại của

túi nilon được chia sẻ, các bạn trẻ sẽ được tham gia trò chơi “Hiệp sĩ túi giấy” - sử dụng các loại giấy thu gom được để gấp thành túi giấy, trò chơi “Phân loại rác”... nhưng có lẽ “Design your earth” là nội dung được các bạn trẻ mong chờ nhất khi những người tham gia chương trình được tặng một chiếc túi vải và được tự tay vẽ lên những chiếc túi vải xinh xinh. Với chủ đề được yêu cầu là hình một trái đất khỏe mạnh, các bạn trẻ tham gia đã vô cùng thích thú vẽ lên chiếc túi của mình những hành tinh màu xanh, những hàng cây, những loài động vật đáng yêu được sống yên bình trong một môi trường trong lành và cả những slogan đầy thông điệp về bảo vệ môi trường. Tham gia “For a plastic-free world” đến hai lần, bạn Lê Từ Long, học sinh Trường Trung học cơ sở Đồng Mỹ hào hứng “Em sẽ tặng mẹ em chiếc túi vải do mình chọn lựa và tự tay vẽ lên đó. Mẹ em chắc chắn sẽ rất thích. Lần sau em sẽ rủ mẹ tham gia cùng”.

Bên cạnh túi giấy, túi vải dành cho sinh hoạt thường ngày khi đi chơi, đi làm, trong sự kiện này, Less Plastic còn giới thiệu thêm mẫu túi lưới dành cho công việc nội trợ, sử dụng đựng thực phẩm hàng ngày khi đi mua sắm. Chiếc túi lưới có màu màu xanh lá rất đáng yêu được các thành viên trong nhóm tự lên thiết kế và đan móc, nhỏ gọn thôi nhưng mỗi khi sử dụng có thể thay thế cho 4, 5 bao nilon, góp phần hạn chế những tác hại của vật dụng này đối với môi trường.

Sau các buổi ngoại khóa, những sản phẩm túi giấy, túi vải, túi lưới làm được đã được chính các thành viên tham gia mang đến chợ, tặng lại cho các tiểu thương. Các bạn trẻ cũng đã không quên tuyên truyền thêm những thông tin cơ bản nhất về tác hại của rác thải nhựa và bao nilon đến những người bán hàng. Khánh Chi - Trưởng nhóm Green Minds cho biết: “Bao nilon đã quá quen thuộc với con người vì sự tiện dụng và giá cả phù hợp, thế nhưng lại có tác hại rất lớn với môi trường vì chúng không thể phân hủy được. Em chỉ mong, những việc

làm của chúng em sẽ được mọi người hưởng ứng và mong muốn những sản phẩm chúng em làm bằng cả tấm lòng được người dân yêu quý, sử dụng hàng ngày để từ đó tạo nên thói quen sử dụng, hạn chế bao nilon ở mức thấp nhất có thể”.

Bên cạnh các hoạt động mang tính cộng đồng, dự án còn được triển khai tại chính ngôi trường các bạn trẻ học tập. Với sự đồng hành, hỗ trợ tận tình của cô giáo Trần Thị Nguyên, nhóm đã tổ chức buổi học Kỹ năng sống “*Giáo dục học sinh ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường*” cho hơn 600 bạn học sinh và sự tham gia của các thầy cô giáo, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo... Các kiến thức về môi trường được sinh động hóa, vui tươi, gần gũi nên học sinh tiếp thu rất dễ dàng. Phiếu khảo sát của nhóm cho thấy hơn 40% học sinh đã biết cách phân loại rác ở nhà và tích cực hình thành thói quen này so với con số ban đầu chưa tới 10%. Học sinh Trường Trung học cơ sở Đồng Phú hôm nay cũng dần có thói quen nhắc nhở nhau ngăn nắp, gọn gàng, chăm sóc cây xanh, trồng hoa tạo cảnh quan trong nhà trường và còn biết thiết kế ý tưởng, tổ chức những buổi workshop về môi trường...

Có thể thấy rằng, chỉ sau 6 tháng khởi động, Less Plastic đã phần nào lan tỏa được ý thức và trách nhiệm đối với môi trường đến mọi người, giúp họ thay đổi dần thói quen sử dụng bao nilon trong sinh hoạt và mua bán. Mong muốn của nhóm không dừng lại ở đó, trong năm 2019, các bạn trẻ đã lên kế hoạch để nhân rộng mô hình này trong các trường học trên toàn tỉnh. Bởi với các bạn trẻ 10X này, “Không phải những việc lớn mới cứu thế giới được, mà từ những việc nhỏ kết hợp lại với nhau. Và muốn thay đổi thế giới hãy bắt đầu bằng việc thay đổi một con người”. Và các bạn đã làm được, những việc nhỏ mang ý nghĩa lớn với ý thức của những công dân trẻ mang tâm huyết “Vì một Quảng Bình xanh” ■